

# Người lãnh đạo doanh nghiệp tâm huyết với công tác Đảng, đoàn thể

NGUYỄN THANH HUYỀN\*

Hơn 40 năm trong quân ngũ, trải qua nhiều chức vụ trong quân đội, khi về nghỉ hưu Đại tá Bùi Mạnh Tường tiếp tục nêu gương sáng trên cương vị Bí thư chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Tín.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Bùi Mạnh Tường được nghỉ chế độ hưu nhưng với suy nghĩ "không nghĩ ngơi khi còn có thể cống hiến", đồng chí quyết tâm đem sức lực, trí tuệ của mình tham gia làm kinh tế. Năm 2003, đồng chí tham gia sáng lập Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Tín (Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) và được giao giữ chức vụ phó tổng giám đốc Công ty.

Những ngày đầu thành lập, Công ty gặp muôn vàn khó khăn do cạnh tranh khốc liệt của thị trường, giá cả nguyên liệu bấp bênh, trong khi đó công ty chỉ có 50 công nhân, 01 nhà máy, máy móc, trang thiết bị còn hạn chế. Song, với quyết tâm cao độ, tinh thần làm việc nghiêm túc, năng động, Phó Tổng giám đốc Bùi Mạnh Tường đã cùng với Ban Giám đốc lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, bám



Đồng chí Bùi Mạnh Tường (bên trái) nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Sóc Sơn (Hà Nội) trao tặng Ảnh : TG

sát nhu cầu thị trường, không ngừng đổi mới và ứng dụng khoa học, công nghệ, quản trị doanh nghiệp... giúp công ty trụ vững, làm ăn có lãi và ngày càng phát triển. Đến nay, Công ty đã xây dựng thêm 02 nhà máy lớn ở tỉnh Yên Bái và tỉnh Ninh Bình; tổng số lao động của công ty gần 300 người. Sản phẩm và dịch vụ thức ăn chăn nuôi của Việt Tín đã lọt vào Top 20 thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn và top 20 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2011. Năm 2017, Công ty được bình chọn là doanh nghiệp thân thiện với môi trường, được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

Không chỉ là một phó tổng giám đốc tài năng, Đại tá Bùi Mạnh Tường còn là một bí thư chi bộ gương mẫu, tích cực. Năm 2012, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đồng chí Tường đã tích cực vận động, thuyết phục Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo công ty thành lập chi bộ Đảng. Sau 3 tháng, Chi bộ Công ty Việt Tín đã được thành lập với 04 đảng viên, đồng chí vinh dự được giao làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Sóc Sơn theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU.

\* Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội



Hàng năm, chi bộ Công ty chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai đạt kết quả tốt trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là công tác dân vận. Năm 2018, chi bộ Công ty đặt ra mục tiêu thực hiện tốt mô hình Dân vận khéo "Vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh"; đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Sáng kiến sáng tạo", "Giải việc nước, đảm việc nhà", "Học tập và làm theo gương Bác"...

Trước tình trạng thị trường thức ăn chăn nuôi sụt giảm, khó khăn chồng chất, đồng chí Tường đã lăn lộn đi thị trường, cùng các đảng viên trong chi bộ tham mưu Ban giám đốc điều chỉnh kế hoạch và có giải pháp sản xuất, kinh doanh phù hợp. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền vận động, khéo léo khích lệ người lao động; quan tâm chăm sóc khách hàng chu đáo... Nhờ vậy, cán bộ, công nhân tin tưởng, kiên trì bám trụ, Công ty giữ được khách hàng và đã vượt qua khó khăn, làm ăn có lãi. Năm 2018, doanh thu ước đạt trên 500 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu. Nộp ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6 triệu đồng/ người/ tháng.

Để tăng cường thực hiện dân chủ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng chí Tường đã tham mưu cho Ban Giám đốc soạn thảo, ký kết và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp và chi bộ. Đồng chí

luôn linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động; lắng nghe tâm tư, ý kiến của các đảng viên, người lao động, tranh thủ ý kiến các cán bộ chủ chốt các bộ phận, chọn lọc và khéo léo tham mưu với Ban Giám đốc để có những chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao, tạo mối quan hệ lao động hài hòa.

Không chỉ chủ động, linh hoạt làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Tường còn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh việc gần gũi trò chuyện, hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và dần phân tích, tuyên truyền, giác ngộ, vận động họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, bí thư chi bộ Bùi Mạnh Tường chủ động phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; hướng dẫn tỉ mỉ, dễ hiểu việc phát triển đảng viên là điểm sáng tại chi bộ Việt Tín. Trong 6 năm, chi bộ phát triển 18 đảng viên, 9 tháng đầu năm 2018, kết nạp 02 đảng viên, giới thiệu 06 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Ngoài việc chăm lo xây dựng tổ chức đảng, Đại tá Bùi Mạnh Tường còn quan tâm phát triển đoàn thể trong doanh nghiệp. Ngay từ ngày đầu thành lập công ty, đồng chí đã tham mưu và vận động Ban giám đốc cho thành lập Công đoàn công ty. Trong những năm qua, Công đoàn Công ty luôn quan tâm chăm lo tốt quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động như: chế độ

lương, thưởng, các loại bảo hiểm; xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi tạo niềm vui và sự gắn kết mọi người. Trong 3 năm liên tục, Công đoàn Công ty Việt Tín đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động Thành phố tặng bằng khen. Cá nhân đồng chí Tường cũng được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của ĐLĐ Huyện và Thành phố.

Nhờ sự tài tình trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, thuyết phục của đồng chí Tường, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Công ty Việt Tín luôn tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, Công ty đã ủng hộ xây dựng nông thôn mới, nhận đỡ đầu 02 trẻ em khó khăn, phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà tết cho người nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo và đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai...

Với cương vị bí thư chi bộ, Đại tá Bùi Mạnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, 5 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, năm 2017 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cá nhân đồng chí được Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Sóc Sơn tặng Giấy khen. Với những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đồng chí Bùi Mạnh Tường luôn được cán bộ, công nhân viên công ty và mọi người yêu mến tin tưởng, nghĩ về ông như một tấm gương sáng, một cán bộ dân vận khéo léo, tài năng. ■